

Gia Lai, ngày 27/3/2023

Quý cô chú, anh chị tham gia điều hành thiện nguyện VINAHF, quý nhà hảo tâm và TNV kính mến!

Lời đầu tiên tôi xin gửi đến quý cô chú, anh chị lời chào trân trọng. Kính chúc quý cô chú, anh chị sức khỏe, an lạc và mọi sự đều tốt đẹp, như ý.

Tôi xin tự giới thiệu: Tôi tên thật là Nguyễn Thị Thanh Hà, sinh năm 1979, sinh ra và lớn lên tại mảnh đất Tây Nguyên đầy nắng gió, hiện tại tôi là giáo viên Tiểu học đang phục vụ cho địa phương. Tôi biết đến hội VINAHF thông qua chú Trang ở cùng thôn. Vào tháng 6/2022, tôi gặp chú Trang đang đi lấy thông tin hoàn thành hồ sơ giúp các em học sinh học bổng VINAHF, tôi tìm hiểu sơ về hội và chủ động xin chú cho tôi phụ giúp chú về việc làm giấy tờ trên máy tính.

Bản chất công việc của tôi hàng năm tiếp xúc với rất nhiều học sinh với nhiều hoàn cảnh khác nhau, nhiều hoàn cảnh khó khăn đến nỗi không đủ tiền mua sách vở, không có xe đạp,... không có những điều kiện tối thiểu để tiếp tục việc học. Các em bỏ học hoặc chật vật khi đến trường, hay ra lớp muộn hơn so với chúng bạn là điều làm tôi trăn trở nhiều nhất. Gặp chú Trang và biết có hội VINAHF lòng tôi rất vui mừng. Nhất là tôn chỉ của hội *“không đụng chạm tôn giáo, chính trị; giúp đỡ người nghèo, yếu thế để họ có cuộc sống tốt nhất có thể; giúp đỡ mà không phô trương, không làm cho họ tự ti; giúp các em học sinh nghèo học đến nơi, đến chốn để các em phát triển bản thân,...”* là những tiêu chí làm tôi tin tưởng, dốc lòng đến với VINAHF.

Tôi mong muốn góp phần nhỏ công sức của mình giúp đỡ các em học sinh nghèo, người nghèo vượt qua khó khăn để họ có được tương lai tươi sáng hơn.

Sinh ra và lớn lên trong gia đình làm nông nghiệp, con đông... tôi cũng đã gặp nhiều khó khăn trên con đường học vấn. May mắn là tôi được miễn học phí, mẹ chỉ có thể cho tôi được 25% số tiền tôi cần cho việc học. Tôi cũng đã phấn đấu học tập để có học bổng của nhà trường cấp hàng kì nhưng lúc đó số tiền ít ỏi tôi phải đạp xe đi làm gia sư để trang trải tiền ăn, tiền trọ. Chính vì những khó khăn đó của bản thân mà tôi rất thương những em học sinh có hoàn cảnh khó khăn. Năm học nào cũng vậy, tôi thường xin sách vở cũ, quần áo cũ và để dành 1 khoản tiền nhỏ mua bút, vở cho các em học sinh. Khi nhận những món quà nhỏ như vậy các em rất mừng, rất trân trọng. Cũng như tôi ngày xưa được nhận những quyển sách cũ là về bao bọc cẩn thận, dùng rất giữ gìn. Từ những động lực đó, tôi lại tiếp tục xin xe đạp cũ về tự bỏ tiền ra sửa rồi cùng chồng chở đến từng nhà cho các em thật sự cần. May mắn là tôi có một số bạn bè tin tưởng, tuy họ không giàu nhưng họ có lòng thiện, họ cũng đã góp cho tôi ít sách vở mỗi đầu năm học tôi chia cho các em học sinh nghèo. Khi đi dạy học, trong cặp tôi lúc nào cũng có kim chỉ, lược và kéo để vá quần áo và cắt tóc cho học sinh vì trên địa bàn tôi sinh

sống có số đông người dân tộc BaNa, cuộc sống của học còn khó khăn, lạc hậu; nạn tảo hôn còn nhiều, lấy nhau lúc 15, 16 tuổi rồi lại sinh con đông, không chăm sóc được con cái, những đứa con gầy còm, suy dinh dưỡng... tôi không giúp được gì nên chỉ cắt cho bé mái tóc gọn hơn hoặc vá lại cái quần, cái áo cho bé. Ở trong thôn xã, có hoàn cảnh quá khó khăn qua đời không đủ tiền an táng tôi cũng đến góp một ít giúp họ rồi lại kêu gọi bạn bè quyên góp, giúp đỡ họ.

Tôi kể những việc làm đó không phải để khoe thành tích mà để chúng ta thấy rằng trong cuộc sống này còn rất rất nhiều hoàn cảnh khó khăn cần được giúp đỡ. Mình là một người làm việc thiện phải biết trân quý công sức, tiền của của những người tin tưởng giao phó cho mình. Bản thân tôi thấy phải nhiệt tình và sáng suốt nắm rõ hoàn cảnh, phải đúng đối tượng thật sự khó khăn và cần thiết thì mới giúp đỡ. Tôi đã được đi cùng chú Trang đến nhà một số học sinh, hoàn cảnh rất đáng thương. Ví dụ một em học sinh ở xã Tân Bình huyện Đăk Đoa vừa đi học vừa đi làm thêm, bố thì bị bệnh không có tiền đi bệnh viện nằm ở nhà gấn ống thở, em trai còn nhỏ... những hoàn cảnh như vậy rất đáng được giúp đỡ cho em học đến nơi đến chốn.

Bản thân tôi chưa làm được gì cho hội nhưng tôi sẽ cố gắng làm việc thật tốt, làm sao có thể giúp đỡ được nhiều người nghèo nhất có thể.

Tháng 3 năm nay tôi đã có duyên lành được chú Khiết gọi Zalo, được trở thành TNV của VINAHF. Mặc dù tôi chưa nắm rõ cách thức điều hành của hội thiện nguyện lắm nhưng tôi tin tưởng ban điều hành VINAHF và tất cả TNV sẽ nhiệt tình hướng dẫn, dìu dắt tôi. Tôi xin hứa sẽ làm thật tốt công việc được giao góp phần giúp người nghèo, yếu thế trong xã hội.

Tôi xin trân trọng cảm ơn ban điều hành VINAHF đã duyệt cho tôi làm TNV của chương trình, cảm ơn chú Khiết đã nhiệt tình hướng dẫn, cảm ơn chú Trang đã bỏ thời gian dìu dắt tôi trong thời gian qua và thời gian kế tiếp.

Một lần nữa kính chúc ban điều hành VINAHF, các nhà hảo tâm, các cô chú, anh chị TNV dồi dào sức khỏe, hạnh phúc, thành đạt.

Kính thư,

Nguyễn Thị Thanh Hà.